

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใส่สะอาด

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

มิติที่ ๓ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

	ประเด็นหลัก/เกณฑ์ประเมิน	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
๐ คะแนน	ไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ			
ระดับที่ ๑ ๔ คะแนน	มีการสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้รับบริการแบบสอบถามหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน	-ให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชน ที่มาขอรับบริการข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๒ เช่น ไฟล์ข้อมูล เอกสารคู่มือ CD อื่นๆ และแนะนำบริการทางเว็บไซต์หน่วยงาน	-จากแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการข้อมูล จปฐ. ให้คะแนน ระดับ ๔-๕ คือ พึงพอใจมาก-มากที่สุด	-แบบขอรับบริการและประเมินความพึงพอใจ <a href="http://www.ebmn.cdd.go.th">-www.ebmn.cdd.go.th</a>
ระดับที่ ๒ ๘ คะแนน	๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ ๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อหัวหน้างาน	-ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานฯ -วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลฯ ๒๕๖๐	-มีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ และแผนการดำเนินงาน -ผลการดำเนินงานประเมินผลโครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ และนำมาพัฒนางานปี ๒๕๖๑	-วาระการประชุมคณะทำงานฯ -ตารางแผนการติดตามงาน, คำสั่งคณะทำงาน -แบบสรุปผลการดำเนินงาน
ระดับที่ ๓ ๑๒ คะแนน	๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ ๒. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เสนอหัวหน้าหน่วยงาน มาวางแผนการปฏิบัติราชการ และ จัดทำโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน	-ดำเนินการติดตามผลการประกวดคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ/การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับเขตตรวจราชการ	-มีโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบ/หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๑	-มอบโล่รางวัลในวัน CDD DAY
ระดับที่ ๔ ๑๖ คะแนน	๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ ๒. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ อย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม	-การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ส.ค. - ก.ย.๖๑)	-เอกสารการดำเนินงานโครงการฯ
ระดับที่ ๕ ๒๐ คะแนน	๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ ๒. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ อย่างน้อย ๓ โครงการ/กิจกรรม	-ดำเนินงานโครงการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	-การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน ๑๒,๙๓๕,๐๐๐ ครั้ง/เดือน ด้วย ระบบ online	-โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (Ebmn.cdd.go.th)